



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง

1. สศก.คลอดแผนเจาะตลาดข้าวอินทรีย์
2. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
3. กยท.จับมือกลาโหมขนน้ำยาง 1,500 ตัน
4. คอลัมน์: มติชนการเมือง: ย้อนอดีต มองอนาคตจับชีพจร'ภูมิใจไทย'ทำไมเนื้อหอม
5. 'ปึกตู'จัดหนักปีใหม่ เต็มความสุขปุพรมรับเลือกตั้ง
6. NATIONzone UPDATE: เปิดโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน...
7. กรมชลฯ ชวนเที่ยวงานวันดินโลก ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ณ ลุ่มน้ำปราจีนฯ
8. ส.หมูฯชงป้อง'อหิวาต์'ระบาดวาระชาติ
9. คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ศรีสะเกษไถกลบปอเทืองเนื่องในวันดินโลก
10. คอลัมน์: Live Release: คาร์กิลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 50 ปี
11. "กาแฟดงมะไฟ"โคราช สุดยอดกาแฟออร์แกนิก ส่งขายทั่วโลก
12. ตรวจสอบความพร้อมงานป็นอุ่นไอรัก

สื่อ

- แนวหน้า
เดลินิวส์
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
โพสต์ทูเดย์
The Nation
ไทยโพสต์
มติชน
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.คลอดแผนเจาะตลาดข้าวอินทรีย์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 13739 หน้า : 8 (ขวา)

สศก.คลอดแผนเจาะตลาดข้าวอินทรีย์

■ ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดนำการผลิตและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญและผลักดันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2564 และปัจจุบันมีผู้สนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้การบริโภคข้าวอินทรีย์และสินค้าอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า ตลาดส่งออกของไทยยังส่งออกในรูปแบบข้าวสารเท่านั้น ซึ่งหากระยะต่อไปรัฐบาลสนับสนุนการแปรรูปเพื่อการส่งออกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มการส่งออกข้าวอินทรีย์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

จากการสำรวจข้อมูลตลาดข้าวอินทรีย์ สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ได้บูรณาการร่วมกัน พบว่า ปีเพาะปลูก 2559/60 มีการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (Organics Thailand) ทั้งหมด 25,091 ตัน โดยจำหน่ายในประเทศร้อยละ 63 ส่งออกร้อยละ 37 ซึ่งวิถีตลาดข้าวอินทรีย์ไทย เริ่มจากเกษตรกรจำหน่ายข้าวเปลือกให้แก่ผู้รวบรวมในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 67 จำหน่ายไปที่โรงสีโดยตรงคิดเป็น ร้อยละ 32 ส่วนร้อยละ 1 จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งผลผลิตข้าวส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นหลัก สายพันธุ์ข้าวในตลาด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวเหนียว กข.6

เกษตรกรส่วนใหญ่ จำหน่ายในตลาดสมาชิกเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาทิ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า

ร.ก.ส. โดยเกษตรกรต้องเป็นสมาชิก และจะได้รับการส่งเสริมการผลิตภายใต้กระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ มีการจำหน่ายเป็นข้าวเปลือก 1-2 ครั้ง/ปี เพราะเกษตรกรเห็นว่าสามารถได้รายได้เป็นเงินก้อนเพื่อมาใช้จ่ายหรือชำระหนี้ได้เพียงพอ สำหรับการแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบข้าวสาร ส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังมีไม่มากนัก เนื่องจากมีต้นทุนจำกัด โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องสำอาง เครื่องดื่มสำเร็จรูป ขนม ซีเรียล และอาหารเสริมสุขภาพ

ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วิทา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) กล่าวเสริมว่า หากมองถึงตลาดค้าส่งในประเทศ นับเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์ได้เป็นประจำและมีปริมาณต่อครั้งค่อนข้างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจำหน่ายในรูปแบบการรับจ้างผลิตสินค้าแบรนด์ของตัวเอง ในขณะที่ตลาดต่างประเทศของข้าวอินทรีย์ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ อเมริกา รัสเซีย สิงคโปร์ ฮองกง ยุโรป ญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐาน IFOAM, EU, NOP และ JAS ซึ่งในอนาคตจะขยายตลาดไปยังประเทศจีนตามมาตรฐาน COFCC ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งชี้ให้เห็นอนาคตที่สดใสของข้าวอินทรีย์ไทยในตลาดโลก

ทั้งนี้ สศก. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดข้าวอินทรีย์ 8 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ทำฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในระบบตลาดทุกมิติ เพื่อใช้วางแผนผลิต จัดจำหน่าย และสร้างความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค 2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญของการของกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งศึกษา

และจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 3) การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายในช่องทางตลาดเดิม ได้แก่ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ณ จุดจำหน่าย เพิ่มสัดส่วนการจัดจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์

4) การส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ สนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ เพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มผู้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) การสร้าง Brand Loyalty ได้แก่ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าให้ตรงกับผู้บริโภค เปิดช่องทางให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมแนะนำสินค้าหรือบริการ และการสร้าง Brand Ambassador จากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ เช่น นำเสนอสินค้ารับประทาน ใช้สินค้า ถอดสินค้าให้ลูกค้าเห็น เป็นต้น 6) การส่งเสริมระบบตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เป็นธรรม ให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตโดยตรงกับลูกค้า มีความสะดวก มีการตกลงราคาที่เป็นธรรม เพื่อลดส่วนเหลือของราคาสินค้าในตลาด รวมทั้งผู้บริโภคได้สินค้าที่สดใหม่ มีการจัดสถานที่จำหน่ายโดยเน้นความเรียบง่าย สะดวกสะอาด 7) การส่งเสริมกลยุทธิการทำตลาดสร้างความแตกต่างหรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่เสมอ และ 8) การสร้างผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ (New Organics Entrepreneur) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2560-2564 สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดผลศึกษาเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 โทร. 0-4229-2557 หรือ อีเมล zone3@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
ฉบับที่ : 25256 หน้า : 8 (บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 6 ธันวาคม วิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2561..... ● “กฤษฎา” จีทูตเกษตรทุก ยัน กษย.เดินถูกทางถึงขางไปทำถนน ส่งผล ประเทศเผยแพร่ 4 มติ ของคณะกรรมการ ราคาปรับตัวขึ้น 9-18 บาทต่อกก. แต่ระบุ นโยบายขงธรรมชาติ (กษย.) เรื่องเพิ่มใช้ อนาคตขงไทยในตลาดโลกเข้าสู่ภาวะ ขาลง..... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีกร 1 ช่องทางรับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ราชการและเอกชนที่ต้อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียด มาได้ โทร.0-2700-1111 ต่อ2624, 2655 ส่วนอีเมลLUKSANASAKR หากเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศได้ 8 @DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่ง สูงขึ้นแน่ ด้าน...รศ.วิษณุ อรรถวานิช นัก ข่าวได้ตามปกติ..... ● **นายก:หล่าปลี**

รหัสข่าว: C-181206004127 (6 ธ.ค. 61/03:00)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com

กยท.จับมือกลาโหมขนน้ำยาง 1,500 ตัน สร้างถนนพาราซอยล์ 65 สาย

นครศรีธรรมราช - นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ พ.อ.เจษฎา เพ็ญฟู ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 402 และนายพยุศักดิ์ อภิรัตน์กุล ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ก่อนสร้างถนนยางพาราที่ หมู่ 9 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด เพื่อตรวจสอบสถานที่เตรียมสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ระยะทาง 3 ก.ม. กว้าง 5 ม. ซึ่งเดิมเป็นถนนลูกรัง ช่วงหน้าฝนชาวบ้านกว่า 100 คันวิ่งเวียนสัญจรด้วยความยากลำบาก

การก่อสร้างถนนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับกระทรวงกลาโหม สร้างถนนตำบลละ 1 ก.ม. เพื่อผลักดันการใช้ยางพาราซึ่งจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้น

นายอภัย กล่าวว่า หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั่วประเทศ คาดว่าจะมีการนำน้ำยางพารามาใช้กว่า 17,000 ตัน สามารถช่วยให้ราคายางพารากระเตื้องขึ้นอย่างแน่นอน และได้ประชุมเกษตรกรชาวสวนยางให้ลดปริมาณสวนยางลง และปรับเปลี่ยนอาชีพอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ และขอให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเพื่อจะสามารถตรวจเช็คเรื่องความแน่นอนของผลผลิตน้ำยางต่อไป

ด้าน พ.อ.เจษฎา เพ็ญฟู ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 402 กล่าวว่า การก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์เป็นการนำน้ำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมได้ถึง 10,500 ก.ม. โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ 65 สาย ใน 13 จังหวัดภาคใต้ และคาดว่าจะสามารถดึงน้ำยางพารามาใช้ได้กว่า 1,500 ตัน และทำให้ถนนมีอายุการใช้งานมากขึ้น

ย้อนอดีต มองอนาคต จับชีพจร'ภูมิใจไทย'ทำไมเนื้อหอม



มติชน การเมือง

คืนอำนาจ • เลือกตั้ง '62

อณภูมิการเมืองเริ่มสูงขึ้น เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์การเลือกตั้งที่จะอุบัติขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้ทุกพรรคการเมืองเริ่มมีความคึกคักกันเป็นพิเศษ และพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคหนึ่งที่นำสนใจไม่แพ้กัน

พรรคภูมิใจไทย ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2551 ก่อนที่พรรคพลังประชาชน จะถูก

ยุบเพียงไม่ถึง 1 เดือน ท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดในขณะนั้น

เพราะก่อนหน้านั้น ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ นายสมัคร สุนทรเวช หรือ "ลุงหมัก" นายกรัฐมนตรี ต้องพ้นจากเก้าอี้ เพราะรายการ "ชิมไปบ่นไป"

โดยอ้างรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ห้าม นายกรัฐมนตรี มีตำแหน่งใดๆ ในห้างหุ้นส่วน บริษัท

หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด หากมีการกระทำตามมาตรานี้ จะทำให้สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 (7)

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ตีความคำว่า "ลูกจ้าง" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เป็นเหตุให้ต้องพ้นจากเก้าอี้

ซึ่งในขณะนั้น "กลุ่มเพื่อนเนวิน" ของ นายเนวิน ชิดชอบ ได้สนับสนุนให้นายสมัคร กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่มี "ดีลลับในยามดึก" สายตรงจากนายใหญ่ สั่งเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี เป็น นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ทำให้ "กลุ่มเพื่อนเนวิน" ตกขบวน ยกมือหนุนลุงหมักนั่งนายกฯ ต้องพ่ายแพ้ในสภา

จนเป็นตำนานของนายสมชาย ที่เป็นนายก

รัฐมนตรี แต่ไม่เคยได้เข้าทำเนียบเลยแม้แต่วันเดียว เพราะมีผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรชาติทำเนียบรัฐบาลเอาไว้

กระทั่งพรรคพลังประชาชนถูกยุบพรรคไปพร้อมกับพรรคสมัครสมาชิกไทย และพรรคชาติไทย ทำให้นายสมชายต้องพ้นจากตำแหน่ง พร้อมทั้งถูกตัดสิทธิทางการเมือง พร้อมเพื่อนอีก 108 คน

ต่อมาจึงมีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร ชู **นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ส.ส. **"กลุ่มเพื่อนเนวิน"** 23 คนย้ายไปรวมกับ **"กลุ่มสมัครใจ"** ของ **นายสมศักดิ์ เทพสุทิน** ที่เหลือ ส.ส.อยู่ 9 คน ทำให้พรรคภูมิใจไทย มี ส.ส. 32 คน ได้ร่วมรัฐบาลกับนายอภิสิทธิ์

และในการเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 เป็นที่มาของวลีเด็ด **"มันจบแล้วครับนาย"** ของนายเนวินที่ได้พูดถึง **นายทักษิณ ชินวัตร** ผู้สั่งเปลี่ยนตัว **"ลุงหมัก"** จนต้องตรอมใจ

ในครั้งนั้น พรรคภูมิใจไทยได้โค้วค้ำรัฐมนตรีอย่างสมน้ำสมเนื้อ หลังจากหักกับนายใหญ่ประกอบด้วย ส่วนของ **"กลุ่มเพื่อนเนวิน"** **นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, **นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, **นายโสภณ ชาร์มย์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, **นายประจักษ์ แก้วกัลยา** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ **นายศุภชัย โพธิ์สุ** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

"กลุ่มสมัครใจ" **นางพรทิชา นาคาศัย** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ **นายมานิต นพอมรบดี** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อถึงคราวยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในปี 2554 พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.34 ที่นั่ง แต่ในครั้งนั้น **"กลุ่มสมัครใจ"** เป็นคู่แข่งอีกครั้ง และย้ายกลับไปอยู่กับพรรคเพื่อไทย ทำให้พรรคภูมิใจไทยได้เป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ในรัฐบาลของ **น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** ที่ไม่สามารถทำ ส.ส.ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 70-80 คน

และในระหว่างที่มีการรัฐประหาร ปี 2557

ทำให้บรรดาอดีต ส.ส.ต่างหุดห้ายย้ายพรรคไปสังกัดพรรคอื่น

จนระฆังเลือกตั้งดังขึ้น!! ปี-กลองจึงเริ่มบรรเลงทันที ความหือหวาของพรรคภูมิใจไทยปรากฏเด่นชัดตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างพรรคใหม่ เมื่อมีการเปิดตัว **นายชาติชาย ชาญณรงค์กุล** อดีต ส.ส.อุทัยธานี **นายเกื้อกูล ด้านชัยวิจิตร** อดีต ส.ส.อยุธยา จากพรรคชาติไทยพัฒนาที่ตัดสินใจย้ายพรรค และมารับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อีกทั้ง **นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์** อดีต ส.ส.พิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา ได้นำทีมพิจิตรเข้าร่วมร่วมสังกัด และยังมี **นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์** ส.ส.ชัยภูมิ

และยังมี **นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ** ที่เป็นนิวบลัด จากพรรคชาติไทยพัฒนา ตัดสินใจย้ายค่ายมาสังกัดภูมิใจไทย ตามด้วย 2 ที่นั่ง **ตระกูลปริศนา** นันทกุล แห่งอ่างทอง ทั้ง **นายภราดร และ นายกรวีร์** ตัดสินใจย้ายหลังจากเกิดศึกภายในชั้นในพรรคชาติไทยพัฒนา

นอกจากนี้ ยังมี **นายสมควร โอบอ้อม** อดีต ส.ส.นครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ นำกลุ่มนักการเมืองปากน้ำโพ เข้ามาร่วมสังกัดเช่นกัน ตามด้วย **นายประมวล เหมเปีย,** **นายมานิตย์ ภาวสุทธิ** 2 อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์

และคนของพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย **พล.ร.อ.สุรพล จันทน์แดง** อดีต ส.ส.ชลบุรี **นายพหล วรปัญญา** อดีต ส.ส.ลพบุรี **นายคิสร ทัด คำประกอบ** อดีต ส.ส.นครสวรรค์ **นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล** อดีต ส.ส.อยุธยา **นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์** อดีต ส.ส.ชัยภูมิ และ **นายพลพีร์ สุวรรณฉวี** อดีต ส.ส.นครราชสีมา หลายคงอดสงสัยไม่ได้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีดีอะไร ทำไมอดีต ส.ส.จึงได้ไหลมาเทมา เพราะแต่ละคนล้วนมีคะแนนในมือเป็นของตัวเอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคระบุว่า ทุกวันนี้พรรคภูมิใจไทยถือเป็นพรรคที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และคิดนอกกรอบ แตกต่างจากพรรคการเมืองในอดีต มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการในด้านต่างๆ และมีการวางกรอบนโยบาย โดย

ใช้วิธีแก้ไขปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่จริงในโลก และการบริหารจัดการที่ยึดประชาชนเป็นหลักสำคัญที่สุด และทำนโยบายที่ทำได้จริง และทำได้ทันที เพราะทางพรรคได้ดำเนินการร่างกฎหมาย และร่างระเบียบ วิธีการ ไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งยังมีแคมเปญ ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน จึงถือเป็นนโยบายที่จับต้องได้

ไม่เพียงแต่นโยบายที่จับต้องได้ ตัวนายเนวินที่เปรียบเสมือนครูใหญ่ของพรรคและนายอนุทินยังมีคอนเนกชั่น มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล อย่างที่เห็นได้ชัดจากการนำคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนบุรีรัมย์ เมืองหลวงของภูมิใจไทย ที่จัดงานต้อนรับนายกาอย่างใหญ่โตแบบที่ไม่มีใครทำมาก่อน

ไม่เพียงคอนเนกชั่นกับรัฐบาลปัจจุบัน นายอนุทินยังสามารถยกหูสายตรงแดนไกล รวมถึงพรรคต่างๆ ได้อย่างเป็นมิตร และพยายามที่จะไม่สร้างศัตรูให้กับพรรค

วันนี้บุรีรัมย์จึงไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงของพรรคภูมิใจไทย เพราะจากการย้ายพรรคของอดีต ส.ส.จากพรรคอื่นๆ ทำให้เห็นว่า พรรคภูมิใจไทยจะขยายฐานเสียงจากอีสานได้ไปยังทั่วประเทศได้

อย่างที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ระบุว่า **"ประเทศไทยคือเมืองหลวงของพรรคภูมิใจไทย"**

นับถอยหลังถึงวันเลือกตั้งแล้วมาดูกันว่าไฟเป็นไฟ



'บิ๊กตุ๋' จัดหนักปีใหม่ เติมความสุขปุพรมรับเลือกตั้ง

กับข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

เตรียมนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกำหนดนัดพรรคการเมืองหรือเพื่อปลดล็อกคำสั่งเปิดทางให้แต่ละพรรคทำกิจกรรมทางการเมืองและหาเสียงได้อย่างอิสระตามกรอบของกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

สอดคล้องกับท่าทีความพร้อมของแต่ละพรรคการเมืองที่เตรียมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง หลังถูกแช่แข็งมานานกว่า 4 ปี อีกทั้งยังต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่การหาสมาชิกพรรคและระบบเลือกตั้งใหม่ที่บัตรเดียวชี้ขาดทั้ง สส.เขตและนามาจำนวนเป็นสัดส่วน สส.บัญชีรายชื่อท่ามกลางมรสุมทั้ง "พลังดูด" และการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ที่ว่ากัน

ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบางพรรคการเมือง ยิ่งซ้ำเติมให้แต่ละพรรคการเมืองที่ไม่ได้ทำกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่มานานต้องอ่อนแอลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก

สวนทางจากพรรคพลังประชารัฐเวลานี้ดูจะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมเป้าหมายการผลักดัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 เมื่อล่าสุด สุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคประกาศว่าจะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นอันดับ 1 ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค

นอกจากบรรดาว่าที่ผู้สมัครที่ไหลเข้าพรรคอย่างต่อเนื่องด้วยการประสานงานของกลุ่มสามมิตรแล้ว ความสำเร็จเปรียบของพรรคพลังประชารัฐอยู่ที่การเชื่อมโยงอำนาจรัฐของรัฐบาลและอำนาจพิเศษของ คสช.ที่ว่ากันว่า

ล้วนแต่ส่งผลต่อคะแนนเลือกตั้งไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

เบื้องต้นแค่การเร่งสร้างคะแนนนิยม พล.อ.ประยุทธ์ ผ่านทางรัฐบาล คสช. ก็ดูจะออกตัวไปล่วงหน้าไปไกลในขณะที่พรรคการเมืองยังมีข้อจำกัดไม่อาจเคลื่อนไหวตามคำสั่งของ คสช.

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ชิมกลางด้วยการลงพื้นที่จัดประชุม ครม.นอกสถานที่ไปยังหัวเมืองหลักหัวเมืองรองพร้อมกับอัดฉีดเม็ดเงินผ่านโครงการต่างๆ จนถูกมองว่าเป็นการหาเสียงล่วงหน้า

ล่าสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครม. จัดหนักอัดแจกของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างถ้วนหน้า เริ่มตั้งแต่การทุ่มงบ 8 หมื่นกว่าล้านบาท เพิ่มเติม 4 มาตรการ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมงบประมาณ 38,730 ล้านบาท

ได้แก่ 1.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 230 บาท และค่าน้ำประปา 100 บาท เป็นเวลา 10 เดือน 2.เงิน 500 บาท ช่วงปลายปีแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.เงินช่วยค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล 1,000 บาท/คน และ 4.ค่าเช่าบ้าน 400 บาท/คน/เดือน ระหว่างเดือน ธ.ค. 2561-ก.ย. 2562

ต่อด้วยโครงการช้อปช่วยชาติด้วยมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการขายตัวทางเศรษฐกิจ ให้ผู้มีรายได้น้อยคนธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2561-16 ม.ค. 2562 ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท

คู่ขนานไปกับแต่ละกระทรวงที่ใช้โอกาสนี้อัดแพ็คเกจปีใหม่อย่างพร้อมเพรียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยเจ้าของสวนยางได้รับเงิน 1,100 บาท/ไร่ และคนกรีดยางได้รับ 700 บาท เป็นเวลา 10 เดือน รวมทั้งมีเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มในอัตราไร่ละ 1,500 บาท คราวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

นอกจากนี้ยังอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากเดิมที่เคยได้รับ 600 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท ซึ่งปัจจุบัน มีอสม.ทั่วประเทศ 1,054,729 คน และอนุมัติวงเงิน 763 ล้านบาท เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา ชื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประมาณ 1,000 แห่ง

กระทรวงมหาดไทยมี 22 โครงการ เป็นโครงการบำบัดทุกข์ 9 โครงการ และบำรุงสุข 13 โครงการ เช่น ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน MOI 1567 คลายทุกข์ด้านที่ดิน บริการจดทะเบียนตามนัด แจกแบบบ้าน 7 แบบ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้าและบริการซ่อมประปาฟรี เดือน ธ.ค. 2561-ม.ค. 2562

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมดูดาวฟรี สนับสนุนการเรียนรู้อิงเด็ก กระทรวงยุติธรรม มี 27 โครงการ เช่น การลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบบ้านสร้างชุมชนไทยทุกคนมั่นคงเข้มแข็ง 2,562 หลัง โดยมอบบ้านมั่นคง 1,096 หลัง มอบบ้านพอเพียงชนบท 1,254 หลัง และมอบบ้านริมคลอง 212 หลัง และ Easy Home ช้อปง่าย จ่ายสบาย โดยการเคหะแห่งชาติ

กระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการ New Year Grand Sale ณ ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 1.35 หมื่นสาขา งานลดราคาสินค้าออนไลน์ thaitrade.com 30% รับผิดชอบเงินธุรกิจและหนังสือรับรอง ออกใบอนุญาตนอกเวลาราชการ

ในขณะที่ระยะหลัง พล.อ.ประยุทธ์เริ่มลงพื้นที่ที่มากขึ้นไล่มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ที่ จ.ชัยภูมิ พร้อมเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ก่อนมีแผนจะจัดการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.บึงกาฬ และหนองคาย ในระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. 2561 นี้ต่อไป

ทั้งหมดดูจะสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อหวังผลกับเดิมพันทางการเมืองครั้งสำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ที่จะชี้ขาดกันในวันเลือกตั้งที่ 24 ก.พ. 2562 ■

NATIONzone UPDATE



เปิดโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 Kick-off เพื่อเป็นการสร้าง Young Creative Sharing (YCS) สร้างทีมบุคลากรคนรุ่นใหม่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าใจศาสตร์พระราชา และทฤษฎีใหม่นำมาประยุกต์ใช้ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

กรมชลฯ ชวนเที่ยวงานวันดินโลก ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ณ ลุ่มน้ำปราจีนฯ



นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมแถลงข่าว เชิญชวนเที่ยวงานวันดินโลก "สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี" เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เที่ยวยุคศาสตร์พระราชาด้วยกิจกรรมมากมาย และเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่และของพื้นบ้านในชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดงานวันดินโลกช่วงเดือน

ธันวาคม 2561 ในโอกาสองค์การสหประชาชาติ และ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันดินโลก" เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสำคัญนี้ เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานพัฒนาระบบกสิกรรมโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ มาบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ กรมชลประทาน จึงได้ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดงานวันดินโลก ปี 2561 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน "สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี"



สำหรับกิจกรรมในงานตลอดทั้ง 3 วัน มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" การบูรณาการระหว่างดิน น้ำ และพืช รวมถึงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และภาคีความร่วมมือต่างๆ และยังมีการแข่งขันทำสวนใจมากมาย ทั้งการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่, การแสดงบนเวที การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปล่อยสัตว์น้ำ บริกรรช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ จากส่วนราชการและนักศึกษา, การบริจาคโลหิต, การให้บริการตรวจหาสารเคมีในเส้นเลือด รวมถึงการประกวดแข่งขันในหัวข้อเกี่ยวกับงานวันดินโลก นอกจากนี้ ประชาชนที่มาร่วมงานยังจะได้เลือกชมและซื้อสินค้าจากร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตกรรม, สินค้าของฟ้าราคาประหยัด และชิมผลไม้พื้นถิ่น อาหารพื้นบ้าน โดยตลอดทั้งงานยังมีการเปิดให้บริการนั่งรถรางชมเขื่อนนฤบดินทรจินดา ถ่ายภาพกับทุ่งปอเทือง อีกด้วย

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัด



ปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 "สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้มาร่วมงาน ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศาสตร์พระราชา และเกษตรทฤษฎีใหม่จากเครือข่ายในพื้นที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตดั้งเดิมได้

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจไปเที่ยวชมงาน "สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี" จะจัดขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อำเภออนาคดี จังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส.หมูชงป้อง'อหิวาต์'ระบาดวาระชาติ

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสสมาคมต่ออีก 1 ปี ส่วนแนวทางการดำเนินการในปี 2562 มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การต่อต้านเปิดเสรีนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐ 2.การป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) แม้ตอนนี้จะยังไม่พบในไทย แต่รัฐควรเตรียมความพร้อมในการป้องกันไว้ก่อน ขณะที่เกษตรกรก็ต้องดูแลป้องกันการเลี้ยงหมูของตนเองไม่เกิดโรคระบาดหรืออยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือสร้างสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อการป้องกัน หากภายใน 6 เดือนจากนี้ หมูในไทยไม่ติดโรคอหิวาต์แอฟริกา ถือว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จ 3.รักษาเสถียรภาพราคาหมูอย่างต่อเนื่อง

“อยากขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเรื่องโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รวมกันระมัดระวังและเตรียมแนวทางในการดูแลป้องกันก่อนเกิดปัญหา โรคนี้มีความรุนแรงมากและสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการอย่างมาก หากติดโรคแล้วจะไม่สามารถเลี้ยงหมูได้อีก 3 ปี เพราะเขื่อยังอยู่ โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงควรเฝ้าระวังและดูแลเต็มที่ คือพื้นที่ที่ติดกับชายแดน อาทิ ภาคเหนือที่พื้นที่ติดกับชายแดนมาก หรือภาคใต้มีหมูปามากทำให้มีโอกาสติดเชื้อระบาดได้ รวมถึงจะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการให้มากขึ้น” นายสุรชัยกล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 6 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13739

หน้า: 9(บนขวา)

Col.Inch: 14.37

Ad Value: 12,933

PRValue (x3): 38,799

Clip: Black/White

คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ศรีสะเกษไถกลบปอเทืองเนื่องในวันดินโลก



☐ ศรีสะเกษไถกลบปอเทืองเนื่องในวันดินโลก

นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยมี นายชาณูวิทย์ ธานี รรท.เกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันดินโลก 5 ธ.ค. 2561 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วจังหวัด เป็นต้น



Live Release

คาร์กิลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 50 ปี



มร.เดวิด แมคเลนแนน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคาร์กิลล์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกา นำทีมคณะผู้บริหารจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ขยายการลงทุนต่อเนื่องด้วยงบฯ กว่า 2,310 ล้านบาท รองรับความต้องการบริโภคอาหารทะเลและไก่ปรุงสุกในตลาดโลก โดยมี **ดุจเดือน ศศะนาวิน** รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ **มร.ปีเตอร์ เฮย์มอนด์** รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรมแรมแอทินี ถนนวิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้.



“กาแฟดองมะไฟ”โคราช สุดยอดกาแฟออร์แกนิก ส่งขายทั่วโลก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “กาแฟดองมะไฟ” โคราช สุดยอดกาแฟออร์แกนิก กาแฟอินต้าและรสชั้นเลิศ ผลผลิตเกษตรแปลงใหญ่จากที่ราบสูงโคราช เปิดตลาดส่งขายทั่วโลก เผยเป็น 1 ใน 20 สินค้าแปลงใหญ่มาแรงสุด ได้รับรอง GI สร้างรายได้ปีละหลายสิบล้าน ถูกใจคนรักสุขภาพดื่มได้ทุกเพศวัย ทั้งผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันสูง

นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 นครราชสีมา เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรรวมตัวกัน สร้างความเข้มแข็ง มีอำนาจในการต่อรองทางการตลาด แก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีพืชเกษตรที่ส่งเสริมให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ รวมกว่า 20 ชนิดสินค้า ทั้งข้าว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, อ้อย, ผัก, ผลไม้, ยางพารา, โค กระบือ และกาแฟ เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่า 2.4 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยมีการขยายพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าแปลงใหญ่ที่โดดเด่นและเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงตอนนี้ คือ “กาแฟดองมะไฟ” อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เนื่องจากเป็นกาแฟที่มีความพิเศษเฉพาะตัวและได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว เป็นแหล่งผลิตกาแฟรสเลิศของไทยอีกแห่งหนึ่ง โดยเกษตรแปลงใหญ่กาแฟดองมะไฟมีเกษตรกร 2 กลุ่มหลัก ที่ดำเนินการภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ รวมพื้นที่ประมาณ 450 ไร่ สร้างรายได้ต่อปีหลายสิบล้านบาท



ด้านนายนิพนธ์ สือพงศ์พัฒนา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดองมะไฟโคราช ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจฯ มีพื้นที่ปลูกกาแฟอยู่ประมาณ 140 ไร่ ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ กาแฟดองมะไฟ เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ปลูกร่วมกับผืนป่าไม้เบญจพรรณ ป่าต้นน้ำตามธรรมชาติ ที่ระดับความสูง 400-700 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง บนเทือกเขาบ้านดงมะไฟ ดินแดนแห่งอุทยานธรณีโคราช (KhoratGeopark)



นิพนธ์ สือพงศ์พัฒนา

โดยเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี (Organic) 100% เนื่องจากพื้นที่ปลูกกาแฟดองมะไฟ เป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ เกษตรกรจึงเน้นวิธีการปลูกเป็นพิเศษต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า จุดเด่นของกาแฟดองมะไฟ คือ มีกาแฟอินต้าเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เนื่องจากแหล่งปลูกเราสูงกว่าระดับน้ำทะเลน้อยจึงมีค่ากาแฟอินต้า แต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง สามารถดื่มกาแฟดองมะไฟ

ได้รสชาติ ความกลมกล่อม กลิ่นหอมชวนใจ การันตีได้ว่าไม่แพ้กาแพที่อื่นแน่นอน โดยกลุ่มวิสาหกิจฯ ทำเกษตรแบบครบวงจร เริ่มจากการเป็นแหล่งปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ มีครบในแหล่งเดียวกันสามารถนำผลผลิตของเกษตรกรส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภค และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

"กาแพดงมะไฟ เป็นกาแพทางเลือกใหม่ เพื่อสุนทรีย์ภาพและสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถมีได้ทุกเพศทุกวัย และทำให้ชาวบ้านที่นี่ อาศัยทำกินอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่กับการปลูกป่าในพื้นที่ โดยไม่ทำลายป่าไม้ และอนาคตจะมีผลผลิตมะคาเคเดเมียนท์ ของกลุ่มวิสาหกิจฯ ออกมาจำหน่ายด้วย" นายนิพนธ์กล่าวในตอนท้าย.

ตรวจสอบความพร้อมงานปั้นอุ้มไอรัก

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. นายกฤษณา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมจัดงาน “อุ้มไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61-19 ม.ค. 62 ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าว โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน ในการจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง พบว่าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการวางระบบดูแลความเรียบร้อย ในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างการจัดงานฯ ด้วย

“ขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงาน “อุ้มไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศ และความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำ และได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลอีกด้วย” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

ขณะที่ จ.เชียงใหม่ ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ นำประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 2,000 คน ซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงในกิจกรรม “Bike อุ้มไอรัก” ไปตามเส้นทางที่กำหนด รวมระยะทางทั้งสิ้น 27 กม.